



Kính thưa các cô giáo, thầy giáo, công nhân, viên chức, người lao động trong ngành giáo dục!

Ngày 8-4-2021, tôi vinh dự được Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao phó nhiệm vụ công nhân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là một vinh dự to lớn đối với tôi, nhiệm vụ này rất nặng nề, nhiều áp lực, nhiều khó khăn thách thức. Nhưng suy nghĩ và trăn trở đầu tiên của tôi sau khi nhận nhiệm vụ là chúng ta suy nghĩ về nghề nghiệp và sứ mệnh của nhà giáo chúng ta.

Ngành giáo dục, nghề làm thầy của chúng ta là nghề vinh quang. Nhiệm vụ càng lớn, trách nhiệm càng nặng nề, yêu cầu càng cao thì vinh quang đó càng lớn. Chúng ta đang sống và đang làm việc, cống hiến trong thời kỳ khốc mà đất nước, dân tộc đang đang niềm khát vọng bất phá, mong đợi của đất nước đứng lên một vị thế phát triển mới, văn minh và thịnh vượng. Một

Vị trí của Ban Biên Tập

Thứ bảy, 10 Tháng 4 2021 16:11 -

---

phần nhiệm vụ trọng đại đó phó thác cho ngành giáo dục của chúng ta. Để đảm bảo ngành giáo dục số mạnh mẽ này, không có cách nào khác, chúng ta cần kiên trì và tích cực đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới.

Nhiệm vụ của chúng ta rất nặng nề, nhưng chúng ta có rất nhiều thuận lợi, toàn ngành đã làm được rất nhiều việc lớn trong những năm qua. Những lợi ích do Đảng lãnh đạo và chính quyền đã thể hiện rõ ràng, vững chắc là cách làm. Chúng ta sẽ cùng nhau chung sức, tập hợp trí tuệ, đồng tâm hiệp lực để làm cho giáo dục ngày càng tốt thêm lên. Việc đổi mới cần bắt đầu từ người thầy và phát triển người học, đổi mới phải hợp với thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, căn cứ từ thực tiễn, giải quyết những bài toán thực tiễn để chất lượng giáo dục ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, ngày mai tốt hơn hôm nay theo một định hướng chính trị đúng đắn.

Hơn ai hết, chúng ta mong muốn với thế của nhà giáo công nhân phải được công nhận, sẽ tôn nghiêm của nghề công nhân phải được gìn giữ. Điều này cần nhiều phía và liên quan nhiều yếu tố, nhưng trọng tâm nhất và quan trọng nhất là do chính nhà giáo chúng ta. Chỉ có thể bằng sự cố gắng, phấn đấu, lòng yêu nghề yêu trò, yêu tri thức và lý tưởng, bằng sự tận tụy và tận tâm chúng ta mới có thể làm cho nghề giáo tôn nghiêm thêm.

Chúng ta cần làm vững thêm niềm tin của xã hội, nhưng muốn thế, trọng tâm nhất chúng ta phải tin vào chính mình, tin vào khả năng, tin vào phẩm chất nhà giáo, để được nhà giáo mà chúng ta đang có và đang tạo ra. Vẫn còn không ít những tâm tư và lo lắng, nhưng thời thế và thời cuộc chỉ là oan uổng. Nhưng lúc này hãy nhìn về phía học trò thân yêu, lý tưởng cao đẹp và sự bù đắp lớn nhất của họ. Đó là nguồn cảm hứng và nguồn năng lượng sáng tạo bất tận của nhà giáo chúng ta. Cần tiếp tục nguyên lý lớn thực tiễn, cuộc sống luôn công bằng, nếu chúng ta tiếp tục giáo dục để nâng cao thêm, người học thực sự hạnh phúc, thông tin tiếp cận xã hội đầy đủ, quần thể trí tuệ và văn minh thực tiễn của người học... niềm tin của xã hội với ngành nghề chúng ta chắc chắn sẽ tăng theo. Khi mới bắt đầu, cuốn sách mà chúng ta soạn để học sinh tiếp cận sinh, mới đổi mới chúng ta thực hiện được vì những điều mà phụ huynh học sinh kỳ vọng và phản ứng cho sự phát triển của đất nước thì không có lý do gì để chúng ta không có với học sinh đáng trọng xã hội.

Tôi có niềm tin không gì lay chuyển vào đội ngũ nhà giáo, giáo viên. Tôi tin các ngành, các lĩnh vực trong xã hội sẽ trân trọng và đồng hành, vẫn đã vậy, giờ vẫn sẽ thế. Chúng ta đã nhìn rõ tầm quan trọng, Chính phủ đang rất quyết tâm, Thủ tướng rất quyết tâm, các bộ ngành khác đều hỗ trợ và chia sẻ, do đó chắc chắn chúng ta làm được việc lớn.

Viết bởi Ban Biên Tập

Thứ bảy, 10 Tháng 4 2021 16:11 -

---

Về phía cá nhân mình, là một nhà giáo, nhà quản lý, tôi sẽ làm hết tâm sức vì ngành và phát triển ngành. Rất mong toàn thể các nhà giáo, người lao động, nhà quản lý trong ngành và ngoài ngành chung sức cùng nhau.

Chúng ta cùng chung tay ngay bây giờ, tại lúc này. Trường người là vì cả trăm năm, chúng ta không thể nào nhúng trái ngọt cho mai sau, nhúng ngay ngày hôm nay, chúng ta và xã hội đã phải nhìn thấy nhúng cây chột kho và cành lá xanh tươi.

Xin kính chúc các cô giáo, thầy giáo, công chức, viên chức, người lao động trong ngành giáo dục sức khỏe, hạnh phúc, yêu nghề yêu đời và ngày càng được cống hiến.

**PGS.TS Nguyễn Kim Sơn**